

Số: /KH-TNXK

Cam Ranh, ngày tháng 11 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### **Phối hợp kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Cam Ranh**

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh; Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND thành phố Cam Ranh về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị giữa Đội thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh với UBND các xã phường và các cơ quan liên quan;

Căn cứ Kế hoạch số 5417/KH-UBND ngày 10/11/2022 của Ban chỉ đạo Tết Quý Mão 2023 về việc Tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Cam Ranh như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Nhằm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, để vật dụng gây cản trở giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị dọc các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường chính gần các khu chợ trên địa bàn thành phố.

Nâng cao nhận thức và chuyển biến về tư tưởng của người dân trong hoạt động mua bán, tự giác chấp hành các qui định của Nhà nước về trật tự lòng lề đường, hạn chế mức thấp nhất các trường hợp vi phạm, duy trì ổn định trật tự đô thị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường làm nơi họp chợ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, thực hiện chủ trương đường thông, hè thoáng góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

### **2. Yêu cầu**

Phổ biến và quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động, gắn trách nhiệm của từng cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp UBND các địa phương có chợ Hoa Xuân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng mặt bằng không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường; ngăn chặn tình trạng đào bới trái phép đường đô thị; sử dụng đường đô thị ngoài mục đích giao thông; Đồng thời phối hợp với Ban quản lý chợ Ba Ngòi, chợ Cam Lộc,... nhắc nhở, xử lý các hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm đường đi nội bộ chợ để mua bán.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị bảo vệ đêm văn nghệ, ca nhạc vui chơi và thăm viếng theo các kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cho công tác kiểm tra vỉa hè, sau khi giải tỏa phải duy trì lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở không để tái lấn chiếm; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình thực thi công vụ.

Áp dụng các biện pháp, chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, đặc biệt là các quán ăn uống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đưa công tác quản lý vỉa hè, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào nề nếp, mang tính hiệu quả và bền vững.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác tuyên truyền**

Phối hợp với các UBND xã, phường triển khai tuyên truyền, giải thích, vận động để các hộ dân, các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị; vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, hè phố, vi phạm hành lang giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông.

Chú trọng tuyên truyền các quy định liên quan đến việc sử dụng, khai thác lòng đường, hè phố; Trong đó, tuyên truyền các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

### **2. Công tác tự kiểm tra và lập Kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm**

#### **2.1. Công tác tự kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm**

**a. Đối tượng:** Các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

#### **b. Địa bàn kiểm tra**

Tiến hành kiểm tra giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, các khu vực và tuyến đường trọng điểm như: Đại Lộ Hùng Vương (Quốc lộ 1), tuyến đường Tỉnh lộ 9, đường Nguyễn Công Trứ, đường 22/8, đường Phạm Văn Đồng, các tuyến đường thuộc phường Cam Lộc, một số tuyến đường người dân sử dụng họp chợ, buôn bán. Nhiều vị trí người dân lấn chiếm cả lòng đường như: Chợ Cam Lộc – đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, chợ Cam Phúc Bắc – đường

Nguyễn Văn Trỗi, chợ Mỹ Ca – đường Nguyễn Công Trứ; nhiều tuyến đường người dân chiếm dụng vỉa hè bày bán hàng hóa, xả rác thải hoặc để vật dụng mua bán hoặc trông giữ xe như đường: Điện Biên Phủ, đường 22/8 (đoạn gần đường Phan Bội Châu), đường Tôn Thất Tùng (dọc bên xe Cam Ranh), đường Phan Đình Phùng (khu vực gần trụ sở UBND phường Cam Thuận), các tuyến đường thuộc khu Cư Xá phường Cam Lộc, gây mất an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Các tuyến đường có chợ Hoa Xuân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng mặt bằng không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường; ngăn chặn tình trạng đào bới trái phép đường đô thị; sử dụng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

### **c. Thời gian kiểm tra**

Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra 04 lượt/tuần và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. Thời điểm trước trong và sau dịp các Lễ, Tết Nguyên đán số lượt kiểm tra được tăng cường theo Kế hoạch riêng trong từng đợt ra quân.

Thời gian chia làm 03 đợt:

- Đợt 1 (Trước Tết Nguyên đán): Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 17/01/2023 (tức từ ngày 12 đến ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

- Đợt 2 (Trong Tết Nguyên đán): Từ ngày 17/01/2023 đến ngày 24/01/2023 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 3 tháng giêng năm Quý Mão)

- Đợt 3 (Sau Tết Nguyên đán): Từ ngày 25/01/2023 đến ngày 31/01/2023 (tức từ ngày mùng 4 tháng giêng đến ngày mùng 10 tháng giêng năm Quý Mão)

Các phân đội có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch riêng hàng tuần, phối hợp thống nhất về thời gian, địa điểm kiểm tra để đăng ký lịch kiểm tra cụ thể hàng tuần gửi về cho Tổ Văn phòng để có cơ sở tham mưu lịch phù hợp cho lãnh đạo.

Trên cơ sở địa bàn được phân công Phân đội trưởng có trách nhiệm xác định cụ thể tuyến đường, khu vực trọng điểm để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

### **d. Thành phần tham gia và phương tiện kiểm tra**

Lực lượng tham gia kiểm tra: 06 đồng chí và 01 đồng chí lái xe ô tô.

Phương tiện kiểm tra: Xe tải và 02 xe máy của Đội (do Tổ trưởng Tổ kiểm tra đề xuất với Tổ Văn phòng để sắp xếp lịch cho phù hợp) và phương tiện cá nhân.

## **2.2. Kế hoạch phối hợp với UBND các xã, phường, Đội Cảnh sát Giao thông và trật tự và các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm**

### **a. Lực lượng kiểm tra**

Đội Thanh niên xung kích: 07 đồng chí.

UBND các xã, phường: Phối hợp xử lý, xác minh chủ thể vi phạm và các vấn đề phát sinh liên quan thuộc phạm vi, thẩm quyền của địa phương.

Cảnh sát giao thông và trật tự Công an thành phố Cam Ranh: 02 đồng chí

### **b. Phương tiện tham gia**

Sử dụng 01 xe ô tô tải, 02 xe mô tô của Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị, 01 xe mô tô của Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an thành phố Cam Ranh và UBND các xã, phường chủ động phương tiện.

### **c. Thời gian kiểm tra: 03 đợt**

- Đợt 1 (Trước Tết Nguyên đán): Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 17/01/2023 (tức từ ngày 12 đến ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

- Đợt 2 (Trong Tết Nguyên đán): Từ ngày 17/01/2023 đến ngày 24/01/2023 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 3 tháng giêng năm Quý Mão).

- Đợt 3 (Sau Tết Nguyên đán): Từ ngày 25/01/2023 đến ngày 31/01/2023 (tức từ ngày mùng 4 tháng giêng đến ngày mùng 10 tháng giêng năm Quý Mão)

### **d. Địa điểm**

Tập trung tại Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố, tiến hành kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

### **đ. Phân công nhiệm vụ**

Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh: Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo quy định. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hỗ trợ công tác cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm, gây cản trở, mất an toàn giao thông. Lập biên bản VPHC, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC và các giấy tờ liên quan đến tang vật, phương tiện VPHC; tạm giữ tang vật vi phạm về đơn vị xử lý theo quy định.

UBND các xã, phường: Kịp thời xử lý, xác minh chủ thể vi phạm và các vấn đề phát sinh liên quan thuộc phạm vi, thẩm quyền của địa phương, đơn vị mình quản lý để các đơn vị phối hợp có cơ sở xác lập hồ sơ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an thành phố Cam Ranh: Tham gia phối hợp và xử lý các trường hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình và kiên quyết xử lý các hành vi cố tình gây rối, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, Đội luôn bố trí lực lượng trực chiến tại đơn vị 24/24 giờ để đảm bảo làm nhiệm vụ do đơn vị phân công và việc điều động công tác đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị phối hợp**

Sau khi có Kế hoạch triển khai thực hiện, đề nghị UBND các xã phường, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự thành phố chủ động xây dựng lịch phối hợp đầy đủ với Đội để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

### **2. Các phân đội**

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các Phân đội xây dựng Kế hoạch phù hợp với thời gian, nhiệm vụ đặt ra và gửi kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong Tết Canh Tý về Bộ phận Văn phòng trước 08h00' mùng 4 Tết để tổng hợp báo cáo UBND thành phố (thông qua E.Office).

Các Phân đội trưởng theo dõi, nắm địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Các Tổ đi làm về có trách nhiệm ghi sổ nhật ký, báo cáo kết quả công tác về cho Phân đội trưởng và Văn phòng tổng hợp.

Đội viên chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đội, sự phân công của Phân đội trưởng, Phân đội phó; có tác phong làm việc nghiêm túc, tận tụy, thái độ lịch sự, ứng xử đúng mực và luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, của đồng nghiệp trong quan hệ công tác. Khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục, đeo thẻ Đội viên, mang các công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết theo quy định.

## **2. Văn phòng**

Bộ phận Văn phòng làm báo cáo nhanh tình hình và kết quả việc tổ chức kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023 về UBND thành phố trước 09h00' mùng 04 Tết (tức ngày 25/01/2023).

Đề nghị các Phân đội và tổ Văn phòng phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Đội để chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh./.

### ***Nơi nhận (VBĐT):***

- UBND thành phố;
- Chủ tịch UBND TP (b/c);
- Ban Chỉ đạo Tết;
- Phòng QLĐT;
- Công an thành phố;
- UBND các xã, phường ;
- Tổ quản lý trật tự các xã, phường;
- Chi bộ Đội TNXX;
- Lãnh đạo Đội;
- Lưu: VT.

**KT. ĐỘI TRƯỞNG  
ĐỘI PHÓ**

**Võ Ngô Duy**